
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

อุบัติเหตุปีใหม่ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ 
   -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายการสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  และกล่าวว่า 
รัฐบาลให้ความส าคัญในการป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนนแบบองค์รวม ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ภายใต้
ปฏิญญามอสโกได้ตั้งเป้าลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ ากว่า 10 คนต่อแสนประชากร ภายในปี 2563 ซึ่งอยาก
ให้ลดให้เร็วที่สุด ตั้งเป้าอยากให้รักษาความปลอดภัยให้ได้ตลอดปีทั้งในช่วงปกติและเทศกาลส าคัญ ขอให้ทุกจังหวัดท า
แผนปฏิบัติการให้ชัดเจนและมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทุกๆ ปี 
   -พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมผ่านระบบวิดีโอกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
จังหวัด เตรียมความพร้อมมาตรการลดอุบัติเหตบุนท้องถนน และดูแลความปลอดภยัประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ก.คมนา
คมบังคับใช้กฎหมายและส ารวจความพร้อมยานพาหนะสาธารณะ ทั้งทางบก น้ าและอากาศ ความพร้อมของเส้นทาง แสงสว่าง
และเครื่องหมายจราจร รองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกเส้นทาง และก าชับให้ต ารวจทางหลวงดูแล
เส้นทางหลัก ก.มหาดไทยดูแลเส้นทางหลวงชนบท ส่วนสธ.เตรียมความพร้อมของรพ.และการส่งกลับ  

- 

สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์   
     -เสนอข่าว นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า ได้ท าหนังสือถึงนายกฯ ขอให้รัฐบาลปกป้องชีวิตเด็ก
และเยาวชนจากการเมาแล้วขับ เนื่องจากกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต่ ากว่า 20 ปี มีแนวโน้มเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับสูงขึ้น 
โดยข้อมูลสธ.ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ 1,397 ราย ปี 2562 จ านวน 1,487 ราย 
นอกจากนี้ ยังพบสถานประกอบการจ านวนมากลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน จนเป็นเหตุ ให้เกิด
อุบัติเหตุเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ จึงขอให้ลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งนี้  หากเกิดอุบัติเหตุกับเด็กและเยาวชนอายุต่ ากว่า 20 ปี ขอให้
ตรวจแอลกอฮอล์ทุกราย ถ้าพบแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดขอให้สอบสวนไปถึงร้านค้าที่จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้ เพื่อขอให้ศาลลงโทษข้ันสูงสุด 

 

กัญชาทางการแพทย์ 
สื่อทีน่ าเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ 
    -เสนอข่าว นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าฯ ราชบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์  ระหว่างมรภ.หมู่บ้านจอมบึง กับ สหกรณ์การเกษตร 
ดอนตะโก พืช และสินค้าปลอดภัยราชบุรี จก. และ บ. เก้าดีเจริญ เฟอร์ดีไลเซอร์ จก.  

- 

   -มรภ.สวนสุนันทาเผยแพร่ผลการส ารวจเรื่อง “ประชาชนกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกัญชา” โดยส ารวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปี
ขึ้นไปทุกสาขาอาชีพทุกภูมิภาคของประเทศ 1,200  คน  พบว่า ร้อยละ 86.75 ทราบว่ากัญชารักษาโรคได้ และร้อยละ 36.50 
เห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีจะให้มีการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ร้อยละ 22.0 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 78.67 จะทดลองใช้
กัญชาในทางการแพทย์ โดยทราบว่ากัญชาช่วยบรรเทาอาการของโรคต่างๆ คือ โรคลมชัก ร้อยละ 22.92 โรคมะเร็ง ร้อยละ 
90.41 โรคพาร์กินสัน ร้อยละ 15.16 โรคซึมเศร้า ร้อยละ 21.83 โรคอัลไซเมอร์ ร้อยละ 18.75 โรคระบบประสาท 29.33 และ
โรคอื่นๆ ร้อยละ 3.83 ส าหรับการใช้กัญชาสันทนาการ ร้อยละ 43.50 เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 6.67 เห็นด้วย ร้อยละ 19.83  
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.83 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 25.17 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยร้อยละ 71.33 ระบุถ้ามีโอกาสจะทดลองใช้กัญชา
เพื่อการสันทนาการอย่างแน่นอน 

 

ปลดล็อกกระท่อม 
สื่อทีน่ าเสนอ : มติชนออนไลน์ 
  -เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการฯ ในวันที่ 18 ธ.ค. ซึ่งในส่วนของสธ. เบื้องต้นได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูล โดยมี นพ.ไพศาล  ดั่นคุ้ม 
เลขาธิการ อย. เป็นประธาน ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต  
ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน   

- 

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์ 
   -เสนอข่าว นายประลอง ด ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศใน กทม.-ปริมณฑล พบค่าฝุ่น PM 2.5 
เกินมาตรฐาน 12 จุด สูงสุดที่ริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน 63 มคก./ลบ.ม. ส่วนปริมณฑลมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 3 อ าเภอ คือ 

- 

ประจ าวันที่ 

17 ธันวาคม 2563 
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ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร คุณภาพ
อากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คาดว่าค่าฝุ่น PM 2.5 จะเกินมาตรฐานในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ตั้งแต่ต.ค. 2562 ไปถึง
ก.พ. 2563  
สื่อที่น าเสนอ : ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์เดลินิวส์ 
  -เสนอข่าว กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส านักสิ่งแวดล้อม กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน  
2 พ้ืนท่ี ได้แก่ เขตบางเขน และเขตหลักสี่  

 

ยกระดับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ 
สื่อที่น าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์ 
   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง สธ. และ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่า ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เครื่องส าอาง และสมุนไพร ซึ่งสธ.จะปรับบทบาทจากการให้บริการทางการแพทย์ไปสู่การ
สนบัสนุนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโต และภาคเอกชนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ของ สธ.ได้เต็มที่ ทั้งนี้ อย.จะปรับปรุงระบบการ
ท างานเพื่ออ านวยความสะดวกในการขออนุมัติ อนุญาตให้รวดเร็ว ที่ผ่านมามีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปแล้ว เช่น  
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ของไทย เพื่อให้สินค้าไทยแข่งขันกับสินค้าต่างชาติได้มากขึ้น รวมทั้ง อย.  จะปรับปรุง 
การท างาน หากผู้ประกอบการได้รับการรับรองจากหน่วยงานช้ันน าจากต่างประเทศจะผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ได้รวดเร็ว 

- 

ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์, มติชน 
   -เสนอว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ครั้งท่ี 2/2562 ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์
ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 รับทราบถึงความก้าวหน้าสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2561 และการเฝ้าระวัง 
การ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2562 และเห็นชอบข้อเสนอการให้โอกาสวัยรุ่นท่ีตั้งครรภ์ได้เรียนต่อในโรงเรียนเดิมตามความสมัครใจ 
และต้องไม่ถูกกดดันให้ต้องย้ายโรงเรียนหรือเรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียน โดยโรงเรี ยนจัดให้มีระบบช่วยเหลือที่เหมาะสม 
และเห็นชอบข้อเสนอให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหารอบด้าน ที่ส าคัญ มอบหมายให้ทุกกระทรวงเร่งรัด ก ากับ ติดตาม
หน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการตามกฎกระทรวงที่ประกาศไว้ โดยเฉพาะการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ ให้ได้รับ
การศึกษาต่อเนื่อง โดยไม่ถูกกดดันให้ลาออกหรือให้เรียนต่อสถานศึกษานอกระบบ 

- 

กระเช้าทางเลือกสขุภาพ 
สื่อที่น าเสนอ : สยามรัฐ, แนวหนา้  
   -เสนอบทความ อย.ชวนผู้บริ โภคเลือกซื้อกระเ ช้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ โภชนาการทางเลือกสุขภาพ  
(Healthier Choice) ลดความเสี่ยงโรค NCDs ในเทศกาลปีใหม่ 

- 

พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย   
   -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนการส่งเสริมการขายหรือการจัดโปรโมช่ัน ไม่ว่าจะ
ส่งเสริมการดื่มในปริมาณมาก ๆ หรือจัดแข่งขันดื่ม ถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ในส่วนของผู้ดื่ม 
ขอให้ดื่มพอประมาณกับร่างกายตนเอง และไม่ท าให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่น เช่น ดื่มแล้วไม่ควรขับขี่รถ ไม่ควรดื่มมาก ๆ ใน
เวลาสั้น ๆ ไม่ควรดื่มเวลาท้องว่างจนเมา ไม่ควรใช้อารมณ์ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 

- 

แร่ใยหิน 
สื่อที่น าเสนอ : สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน  
   -เสนอข่าว การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 มีการทบทวนมติเพื่อให้เกิดมาตรการท าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน  
อีกครั้ง โดยรศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะท างานฯ ระเบียบวาระทบทวนมติมาตรการท าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 
กล่าวว่า แร่ใยหินอยู่ใกล้ตัวทุกคนและท าให้เกิดหลายโรค อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งรังไข่ จึงต้องท าให้ประชาชน
ตระหนักถึงที่มาของแร่ใยหิน และสคบ.ต้องระบุให้มีป้ายก ากับว่าสารชนิดนี้ก่อมะเร็ง มีค าเตือนเป็นสัญลักษณ์พิมพ์ไว้ ซึ่งเรื่องนี้
จะเป็นไปได้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง 

- 

ผลการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม 
สื่อที่น าเสนอ : ส านักข่าวอิศรา 
   -เสนอข่าว สตง. เผยผลการตรวจสอบการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนยาให้แก่สสจ. รพ.รัฐทั่วประเทศ ขององค์การเภสัชกรรม พบว่า 
1.ซื้อ ขายยา โดยมีบางส่วนไม่ค านึงถึงประโยชน์ที่รัฐพึงได้รับ ยาที่อภ. ผลิตและขายให้แก่หน่วยงานภาครัฐมีราคาสูงกว่า
ภาคเอกชน 100 รายการ ตั้งแต่ร้อยละ 1.06-1,083.05 2.จัดซื้อยาเพื่อขายให้หน่วยงานภาครัฐไม่เหมาะสม วิธีการปฏิบัติงาน
เอื้ออ านวยให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

- 
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3.การจัดหายาให้แก่หน่วยงานภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การบริการด้านการขายยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นลูกค้าได้เท่าที่ควร โดยจากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าภาครัฐ 357 ราย เฉลี่ยร้อยละ 55.23 
มีระดับความพึงพอใจน้อย ซึ่งเรื่องที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความเพียงพอของยาที่ อภ. ผลิตจ าหน่าย โดยมีลูกค้าภาครัฐพอใจ
น้อยหรือไม่พอใจถึงร้อยละ 81.19 ฯลฯ ทั้งนี้ สตง.ได้มีข้อเสนอแนะให้บอร์ดอภ. ก าหนดบทบาทในการด าเนินกิจการให้
สอดคล้องกับพ.ร.บ.การจัดตั้ง ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามภาระหน้าที่ให้ชัดเจน โดยให้ความส าคัญแก่การด าเนิน
กิจการเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นล าดับแรก และเป้าหมายเชิงพาณิชย์เป็นล าดับรอง ส่วนผอ.และผู้บริหารระดับสูง
ต้องก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อยาผู้ผลิตอื่น และการขายยาให้แก่หน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ และจัดท าเป็น
คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งก าหนดให้มีระบบการควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  
เตือนการต่อเล็บ 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด, เว็บโพสต์ทูเดย์, เว็บกระปุก, เว็บmthai, เว็บ77kaoded, ผจก.ออนไลน์, เว็บnewtv, เว็บสยามรัฐ,  
เว็บเส้นทางเศรษฐี, เว็บบ้านเมือง, เว็บthestandard, เว็บsanook, เว็บสปริงนิวส์, เว็บworkpointnews, เว็บคมชัดลึก, TNN 
   -เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเตือนกรณีการใช้บริการแต่งเล็บที ่
ร้านเสริมความงาม มีการขูดร่องเล็บและต่อเล็บปลอมด้วยกาวตราช้าง ต่อมาเริ่มปวด เป็นไข้ บวมแดงร้อนจากปลายนิ้วถึ 
งโคนนิ้ว แพทย์ เอกซเรย์พบว่ากระดูกนิ้วหัวแม่มือส่วนปลายเริ่มกร่อนจากการติดเช้ือที่กระดูก ต้องผ่าตัดเสียค่าใช้จ่าย 
หลายหมื่นบาท เสี่ยงพิการงอนิ้วหัวแม่มือไม่ได้ และต้องตรวจการติดเชื้อ HIV ด้วย  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บเนช่ันทีว ี
   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การท าเล็บอาจท าให้เกิดผลเสี ยต่อสุขภาพของเล็บ  
เปลี่ยนสีเล็บเป็นสีเหลือง แดงส้ม ตามหลังการทาสีเล็บท้ิงไว้โดยไม่ล้างออก หรืออาจมีจุดขาวที่เล็บ การติดเชื้อแบคทีเรีย 
   ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า การใช้เล็บพลาสติก เพื่อให้เล็บยาวขึ้นจะต้องใช้กาวเพื่อยึดติด  
ซึ่งในกาวมักมีสารที่อาจก่อให้เกิดอาการผื่นแพ้สัมผัสได้ ในบางรายพบว่าเกิดอาการเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบหรือหอบหืด  
เล็บเปราะ ติดเช้ือรา หรือเช้ือแบคทีเรีย ส่วนการต่อเล็บโดยใช้อะครีลิค มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเช้ือที่เล็บ บางรายพบว่า 
สีของเล็บเปลี่ยนแปลงไป หรือมีสะเก็ดขุยที่ใต้เล็บเพิ่มขึ้น  

- 

สมุนไพรหมอเณร 
สื่อที่น าเสนอ : ผจก.ออนไลน์, ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บแนวหน้า 
   -เสนอข่าว นายชัยรัตน์ นนทชัย หรือ หมอเณร อายุ 60 ปี อยู่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ก าลังจะปิดสวนสมุนไพรที่ใช้ 
ผลิตเป็นยารักษาโรคให้แก่ชาวบ้านช่วงเดือนก.พ. 2563 ที่จะถึงนี้ นายนพดล อายุ 41 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ ป่วยเป็น
โรคเบาหวาน กล่าวว่า มารักษากับหมอเณรประมาณ 2-3 เดือน แผลพุพองจากเบาหวานเริ่มยุบลง ปัจจุบันกินยาสมุนไพรของ
หมอเณรมาได้ประมาณ 2 ปีแล้ว และจะกินต่อไปจนกว่าแผลจะหายสนิท หลังทราบว่าหมอเณรจะปิดกิจการ รู้สึกเสียดาย 
เพราะยาของหมอเณรรักษาได้จริง อยากให้รัฐบาลรวมทั้งสธ.สนับสนุนยาสมุนไพรหมอเณร เพราะรักษาได้ผลจริง 

- 

ระบบประกันสุขภาพไทย 
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า, ผจก.ออนไลน์, เว็บคมชัดลึก, ส านักข่าวอิศรา 
   -เสนอข่าว นายวู เทียน น า ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขประเทศเวียดนาม เปิดเผยว่า เวียดนามเน้นพัฒนาความเป็นอยู่ขั้น
พื้นฐานของประชาชนรวมถึงด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดการรักษาและบริการสาธารณสุขโดยระบบหลักประกันสุขภาพ จากที่
ประเทศไทยด าเนินการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นผลส าเร็จ ได้รับยกย่องจากนานาประเทศให้เป็นต้นแบบ นับว่ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยิ่ง ทั้งยังรักษาสมดุลและความเป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เวียดนามจึงใช้
ประเทศไทยเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ มีเป้าหมายภายใน 5 ปี ส่วนงบประมาณใน
การด าเนินการ มีแนวทางที่จะเสนอรัฐบาลให้จัดสรรเพื่อพัฒนาและขยายระบบให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด  

- 

  
 


